



รายงานผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๒
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล



อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย..งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

คำนำ

รายงานผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินงานของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเนื้อหาทั้งหมด ๕ บท ประกอบด้วย บทที่ ๑ ภารกิจงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล บทที่ ๒ กรอบแนวคิดการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา บทที่ ๓ วิธีการดำเนินงาน บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน และบทที่ ๕ บทสรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบการธุรกิจ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ ภารกิจงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	๑
บทที่ ๒ กรอบแนวคิดการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	๓
บทที่ ๓ วิธีการดำเนินงาน	๗
บทที่ ๔ ผลการดำเนินงาน	๑๖
บทที่ ๕ บทสรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล	๑๗
ภาคผนวก	
ก. การประเมินระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	
ข. การประเมินระดับภาคกลาง	
ค. การประเมินระดับชาติ	

บทที่ ๑

ภารกิจงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

๑. ความเป็นมาและความสำคัญ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓/๖๔ ถนนเลียบบึง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ภายใต้บริบทวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา วิทยาลัยมีคณะบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละสาขา มีสถานที่ฝึกอบรมและพร้อมให้คำปรึกษาทางธุรกิจ มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ “หนึ่งวิทยาลัย หนึ่งผลิตภัณฑ์” และมีการออกร้านของนักเรียนนักศึกษา ที่ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนประจำทุกปีการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการนำความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติเชิงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีศักยภาพให้สามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจให้มีศักยภาพ แข็งแรง และยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
๒. ส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา
๓. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน

๓. กรอบแนวคิด (ถ้ามี)

